
VOICE 
SEARCH 

CONTACT
เปิดโลกแห่งการสื่อสารแก่ผู้พ�การทางสายตา

แอปพลิเคชันสําหรับผูที่มีปญหาทางดานสายตา 
ที่สามารถสั�งการสมารตโฟนใหโทรออกไดโดยใชเสียงควบคุม

ผู้พัฒนา: นายภาคภูมิ สุวรรณ (บอย) และ นางสาววรรณภา อามาตรมนตรี (ภา)
จบการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพ�วเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
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 ในยุคทีส่มารต์โฟนกลายเป็นอปุกรณส่ื์อสารสามัญ
เช่นในปัจจุบัน ผู้บริโภคท่ัวไปอาจคุ้นชินกันไปแล้วสำาหรับ 
การส่ังการโทรศัพท์มือถือด้วยเทคโนโลยีสัมผัสหน้าจอ  
แต่สำาหรบัผู้พกิารทางสายตา สมารต์โฟนอาจเป็นเพยีงวตัถุ
ช้ินหนึ่งที่ ไม่มีค่าอันใด เนื่องจากเทคโนโลยีสัมผัสหน้าจอ 
ไม่สามารถตอบสนองการใช้งานเพือ่การส่ือสารของพวกเขา
ได้
 ด้วยเล็งเห็นถึงสิทธิ ในการส่ือสารของผู้พิการทาง
สายตา หนุ่มสาวคู่หนึ่งจากแผ่นดินที่ราบสูง จึงคิดค้นแอป-
พลิเคชันท่ีจะช่วยคืนสิทธิ ในการส่ือสารให้แก่ผู้พิการทาง
สายตา ในยุคที่ยากจะปฏิเสธสมาร์ตโฟนเช่นปัจจุบัน
 หนุ่มสาวทั้งคู่เป็นใคร? และแอปพลิเคชันที่ว่าจะช่วย
ให้ผู้พิการทางสายตาใช้โทรศัพท์สมาร์ตโฟนได้อย่างไร? 
‘บอย’ กับ ‘ภา’ มีคำาตอบ!

คนอื่นเขามีสมาร์ตโฟนใช้กัน  
ทำาอย่างไรจะให้คนพิการสามารถใช้สมาร์ตโฟน 

ได้อย่างสะดวกสบายเหมือนคนอื่นเขา  
เพราะเขามองไม่เห็นหน้าจอ สัมผัสไอคอนอะไร 
ไม่ได้เหมือนอย่างเรา จึงเริ่มทำาตั้งแต่ตอนนั้น
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เมื่อความคิดสร้างสรรค์บังเกิด โลกก็หมุน!
	 Voice	 Search	 Contact	 เป็นผลงานของ	 

นายภาคภูมิ	 สุวรรณ	หรือ	 ‘บอย’	 และนางสาววรรณภา	 

อามาตรมนตร	ีหรอื	‘ภา’	เปน็แอปพลเิคชนัสำาหรบัผูม้ปีญัหา

ทางสายตา	 ที่สามารถสั่ งการโทรศัพท์สมาร์ตโฟน 

ให้โทรออกได้โดยใช้เสียงควบคุม	 ซึ่งแรกเร่ิมเดิมทีแอป- 

พลิเคชันน้ีเป็นโครงงานท่ีทั้งสองทำาขึ้นในชั้นเรียนคณะ

วิทยาศาสตร์	 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ	 (อินเตอร์เน็ต 

และการพาณิชย์)	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

	 “ตอนซัมเมอร์ปี	 2	 เป็นช่วงที่ต้องเริ่มทำาโปรเจกต์

ครับ	ผมกำาลังคิดว่าจะทำาอะไรดี	ก็นึกถึงคนพิการขึ้นมาว่า

คนอื่นเขามีสมาร์ตโฟนใช้กัน	 ทำาอย่างไรจะให้คนพิการ

สามารถใช้สมาร์ตโฟนได้อย่างสะดวกสบายเหมือน 

คนทั่วไป	เพราะเขามองไม่เห็นหน้าจอ	สัมผัสไอคอนอะไร

ไม่ได้เหมือนอย่างเรา	จึงเริ่มทำาตั้งแต่ตอนนั้น”	บอยเล่าถึง 

ที่มาของโครงงาน	

	 บอยนำาหัวข้อนี้ไปเสนอแก่อาจารย์ท่ีปรึกษา	 

เมื่อหัวข้อผ่าน	 อาจารย์จึงได้จับคู่บอยกับภาเป็นทีม

เดียวกัน	โดยบอยมีหน้าที่เขียนโปรแกรมเป็นหลัก	และภา

เปน็ผูช้ว่ยทดสอบระบบ	ออกแบบ	ประสานงาน	และจดัทำา

รูปเล่มเอกสารเกี่ยวกับโครงงานทั้งหมด

	 “ใช้เวลาพัฒนาประมาณ	 8	 เดือนก็สำาเร็จครับ	 

ได้แอปพลิเคชันออกมา	ตอนแรกนั้นมีฟังก์ชันการใช้งาน

หลักๆ	 คือ	 อ่านข้อความ	 ฟังเพลง	 เช็กวันท่ี	 เช็กสถานะ

แบตเตอรี่	 และเลือกรายชื่อโทรออกได้”	 บอยเล่าถึงการ

พัฒนาในช่วงต้นด้วยรอยยิ้ม

	 ได้เห็นเส้นทางการพัฒนาผลงานในช่วงต้นนี้	 

ผู้อ่านอาจจะไม่รู้สึกแปลกใจอะไรมากนัก	แต่ถ้าบอกว่า	

บอยนั้นเพ่ิงเริ่มหันมาเอาดีทางการเขียนโปรแกรมตอน

เรียนอยู่ปี	 2	 (ช่วงเดียวกับการพัฒนาผลงาน)	 เท่าน้ัน	 

ขณะท่ีภาเอง	แมจ้ะเขยีนโปรแกรมได	้แตก่ไ็มเ่ชีย่วชาญนกั

	 แต่เพราะความคิดสร้างสรรค์ที่อยากจะทำาสิ่งที่ 

ดีกว่าเพ่ือผู้อื่นน้ีเอง	 ท่ีได้ขับเคลื่อนให้โลกของท้ัง	 2	 คน 

หมุนเข้าหาเส้นทางการเป็นนักพัฒนา	 ทำาให้ท้ังสองได้ 

ฝึกปรือตนเองผ่านการทำาโครงงาน	และได้มีโอกาสพัฒนา

ผลงานไปพรอ้มๆ	กับเรยีนรูท้กัษะอกีหลายดา้น	เมือ่ทัง้สอง

ตัดสินใจส่งผลงานเข้าประกวดโครงการแข่งขันพัฒนา

โปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย	ครั้งที่	 16	 (NSC	

2014)	ในชื่อ	 ‘Easy	Phone	for	Blind’	และผ่านเข้าไปถึง 

รอบชิงชนะเลิศ	 ก่อนจะสมัครเข้าร่วมโครงการต่อกล้าให้

เติบใหญ่	ปี	2	ในเวลาต่อมา
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เจียระไนผลงาน ผ่านคำาวิจารณ์ของผู้รู้
	 บอยและภานำาผลงาน	Easy	 Phone	 for	 Blind	 

เ ข้าสู่ โครงการต่อกล้าฯ	 และได้รับคำาแนะนำาจาก 

คณะกรรมการให้ปรับแอปพลิเคชันให้มีขอบข่ายการ

ทำางานที่แคบลง	เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น

	 “ฟังก์ชันท่ีเราทำา	 คณะกรรมการบอกว่ากว้าง 

เกินไปค่ะ	 ไม่มีจุดที่เจาะเน้นๆ	 ก็เลยปรับใหม่	 เน้นแค่ 

ป้อนรายชื่อเข้าไป	 ให้แอปพลิเคชันค้นหารายชื่อข้ึนมาให้

อัตโนมัติ	 แล้วทำาการโทรออก”	ภาเล่าถึงการปรับเปลี่ยน 

ผลงานให้มีความชัดเจนมากขึ้น	ก่อนที่บอยจะเสริมต่อว่า

	 “เราจึงพัฒนารูปแบบการค้นหารายชื่อด้วยเสียง

ใหม่ครับ	โดยแบ่งเป็น	1	พยางค์	2	พยางค์	และ	3	พยางค์	

ผู้ใช้สามารถสั่งงานได้เป็นภาษาไทยค้นรายชื่อขึ้นมาแล้ว

เราทำาแค่ผ่านไม่ได้ แต่ต้องทำาเพื่อให้มันอยู่ต่อไป 
ได้เรื่อยๆ ถ้าทำาแค่ผ่าน ผมว่ามันก็จบอยู่แค่นั้น  
ทำาแล้วไม่มีใครเอาไปใช้ มันก็เสียเวลาเปล่าๆ  

เพราะฉะนั้นคำาแนะนำาจากคณะกรรมการ 
จึงมีค่ามากครับ

ทำาการโทรออกได้	 ซึ่งต่างจากตอนแรกที่ทำาซึ่งไม่มีการ

ค้นหารายชื่อ	แค่ให้ผู้ใช้สไลด์หน้าจอเลื่อนไปเรื่อยๆ	แอป-

พลิเคชันจะอ่านรายชื่อที่ปรากฏบนจอให้	 คือต้องเลื่อน

จนกว่าจะได้รายชื่อที่ต้องการ	 แต่ตอนน้ีก็จะสะดวกขึ้น 

แค่ป้อนรายชื่อเข้าไปแอปพลิเคชันจะทำาการค้นหาและ

อ่านรายชื่อท่ีค้นหามาได้	 ทวนให้ผู้ใช้ฟังดูว่าใช่หรือเปล่า	

ถ้าใชก็่ใหท้ำาการโทรออก	ถ้าไมใ่ชก็่ปอ้นรายชือ่ใหมจ่นกว่า

จะใช่ครับ”

	 ซึ่งการแก้ไขปรับเปลี่ยนน้ี	 ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ	 เลย

สำาหรับบอย	เนื่องจากเขาเพิ่งเร่ิมต้นการเขียนโปรแกรมได้

ไม่นานทั้งการพัฒนาแอปพลิเคชันน้ีไม่ใช่การสร้าง

โปรแกรมอย่างเบ็ดเสร็จในตัวเอง	แต่ต้องเขียนโปรแกรม

ให้เชื่อมโยงกับฮาร์ดแวร์ของโทรศัพท์สมาร์ตโฟน	ทำาให้ 

ช่วงของการทำางาน	บอยต้องศึกษาเพิ่มเติมอย่างมาก

	 “รูปแบบการเขียนอย่างนี้	คนไทยไม่ค่อยมีใครมา

สอนกันครับ	 หนังสือก็แทบจะไม่มีสอน	 ส่วนมากจะเป็น

เว็บไซต์ของฝร่ังท่ีสอนการเขียนโปรแกรมติดต่อกับฮาร์ดแวร์

ของโทรศัพท์	ซึ่งยาก!	ต้องนั่งอ่านนั่งแปล	แปลผิดแปลถูก

วนอยู่อยา่งน้ัน	(หัวเราะ)	บางทีจะทำาแคจ่ดุจดุเดยีวตอ้งใช้

เวลาเปน็วันสองวนัเพ่ือจะหาวา่มนัต้องทำาอย่างไร	เราตอ้ง

ศึกษาเองทั้งหมดผ่านอินเทอร์เน็ต”	บอยเล่า

	 ในแง่หนึ่งไม่อาจปฏิเสธว่าคำาแนะนำาของคณะ

กรรมการ	 ถือเป็นการเพ่ิมงานให้ท้ังสองอย่างไม่อาจ 

หลีกเลี่ยง	แต่ทั้งสองกลับมองว่า	นี่คือกระบวนการที่ดีและ

มีคุณค่า	เพื่อนำาพาผลงานของพวกเขาไปสู่ผู้ใช้งานจริงได้

ในอนาคต
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	 “คณะกรรมการแตล่ะคนมปีระสบการณท่ี์ตา่งกัน	

เช่น	 ด้านการตลาด	 เขารู้เรื่องมากกว่าพวกเราแน่นอน	

ประเด็นที่ว่า	 ทำาแล้วจะใช้ได้จริงหรือเปล่า?	 มันจะโตได้ 

แค่ไหน?	ทำาแล้วจะล้มภายในก่ีวัน	 ก่ีเดือน	 ก่ีปี?	 เขาจะรู้	 

เราจึงทำาแค่ผ่านไม่ได้	 แต่ต้องทำาเพ่ือให้มันอยู่ต่อไปได้

เรื่อยๆ	ถ้าทำาแค่ผ่าน	ผมว่ามันก็จบอยู่แค่นั้น	ทำาแล้วไม่มี

ใครเอาไปใช้	มันก็เสียเวลาเปล่าๆ	เพราะฉะนั้นคำาแนะนำา

จากคณะกรรมการจึงมีค่ามากครับ”	 บอยจบประโยค 

ด้วยรอยยิ้ม

ตอนทำาโปรเจกต์ผมไม่ได้สนใจเลยว่าต้องออกแบบ  
UX UI อะไร ผมสนใจแค่ว่า ผมจะทำามันได้ไหมแค่นั้นเอง 

ไม่ได้สนใจเลยว่าทำามาแล้วผู้ ใช้จะใช้ง่ายหรือเปล่า  
ใช้เป็นไหม ใช้แล้วเขารู้สึกอย่างไร... ผมได้บทเรียนครับ 

ว่าการพัฒนางานต้องวางแผนว่า ทำาอะไร ทำาให้ใคร  
ทำาไปแล้วเขาอยากได้ตามที่เราทำาไปให้หรือเปล่า  

ถ้าไม่ได้ เราก็ต้องปรับ
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โลกเคลื่อนไปด้วยการเปิดใจเรียนรู้
	 ไม่ใช่เพียงคำาแนะนำาจากคณะกรรมการเท่านั้น	 

ที่ทำาให้บอยและภามีโอกาสพัฒนาตัวเองผ่านการต้อง 

กลับไปทำาการบ้านเพ่ือพัฒนาผลงานให้เป็นไปตาม 

คำาแนะนำาของคณะกรรมการ	แต่ทั้งสองยังได้เรียนรู้และ

พัฒนาตัวเองในด้านต่างๆ	 อีกมาก	 จากการได้เข้าร่วม

โครงการต่อกล้าฯ	 เช่น	 การอบรมเชิงปฏิบัติการท่ีหาด 

ตะวันรอน

	 “ตอนทำาโปรเจกต์ผมไม่ได้สนใจเลยว่าต้อง

ออกแบบ	 User	 Experience	 (UX)	 หรือการคำานึงถึง 

ผู้ใช้งานและการออกแบบหน้าจอ	หรือ	User	 Interface	 

(UI)	 อะไร	 ผมสนใจแค่ว่า	 ผมจะทำามันได้ไหมแค่น้ันเอง	

(หัวเราะ)	 ไม่ได้สนใจเลยว่า	 ทำามาแล้วผู้ใช้จะใช้ง่าย 

หรือเปล่า	 ใช้เป็นไหม	 ใช้แล้วเขารู้สึกอย่างไร	 การได้ไป

อบรมจึงทำาให้ผมได้บทเรียนครับ	 ว่าการพัฒนางานต้อง

วางแผนว่า	ทำาอะไร	ทำาให้ใคร	แล้วทำาไปแล้วเขาอยากได้

ตามที่เราทำาไปให้หรือเปล่า	ถ้าไม่ได้	 เราก็ต้องปรับ”	บอย

เล่าถึงสิ่งที่ได้รับจากการอบรม	ก่อนที่ภาจะเสริมต่อว่า

	 “รวมไปถึงการวางแผนโครงการค่ะ	 ถ้าเราไม่มี 

การออกแบบแผนที่ดี	มันก็ไม่มีประโยชน์	การวางแผนจะ

ช่วยให้กระบวนการทำางานชัดเจนขึ้น	 เช่น	 งานนี้มีฟังก์ชัน 

ทั้งหมดเท่านี้	ถ้าจะทำาให้เสร็จต้องเสร็จช่วงไหน	 เราจะทำา

อะไรต่อ	แล้วจะทดลองใช้งานก่อนไหม	หรือว่าทำาให้เสร็จ

ครั้งเดียวเลย	 ถ้าทำาให้เสร็จครั้งเดียว	 ให้ทดลองใช้ทีเดียว	

เราก็ต้องมานั่งปรับใหม่ทั้งหมด	 ถ้าทำาเป็นเฟสไป	 เอาไป 

ใช้ก่อน	แล้วมีความเห็นอะไรก็ค่อยๆ	ปรับให้สมบูรณ์ที่สุด	

แล้วค่อยไปทำาส่วนต่อไป	อย่างนี้เป็นต้นค่ะ”

	 กับอีกเรื่องเด่นๆ	 ท่ีทั้งสองได้เรียนรู้	 ก็คือวิธีการ 

นำาเสนอผลงาน

	 “ได้เรียนรู้ครับ	 ว่าการนำาเสนอเป็นเรื่องสำาคัญ	 

ถึงแม้โปรเจกต์ของเราจะดีแค่ไหน	 ถ้าเรานำาเสนอไม่ดี	 

คนเขาก็ไมส่นใจ	ก็ไมใ่ช	้ก็ไดเ้รยีนรูถึ้งวธีิการครบัว่า	เราจะ

นำาเสนออย่างไรให้น่าสนใจ	 จะพูดอะไรก่อน	 อะไรหลัง	 

และอะไรตบท้าย	การวางสไลด์นำาเสนอ	 วางปัญหาก่อน	

ตามด้วยวิธีแก้	ปิดท้ายด้วยอะไร	การคัดเลือกเนื้อหาที่จะ

นำาเสนอสำาคัญมาก	ซึง่เราก็ไดน้ำากลบัไปใชท้ีม่หาวทิยาลยั

ได้ด้วย”	บอยกล่าว	ก่อนที่ภาจะผุดอีกหนึ่งประเด็นสำาคัญ

ทีไ่ดร้บัจากโครงการ	นัน่คอื	เครอืขา่ยความสมัพันธ์ระหว่าง

เพื่อนร่วมโครงการด้วยกัน

	 “เมื่อก่อนเวลาไปประกวดโครงการอื่น	 เขาไม่ให้ 

มาคลุกคลีกับคู่แข่งอย่างนี้นะคะ	 (ยิ้ม)	 เขาต่างคนต่างทำา	

แบบไม่รู้จักกันเลยก็มี	 แต่โครงการต่อกล้าฯ	 ฝึกให้เรา 

กล้าคุย	กล้าถาม	กล้าแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคู่แข่ง	

ทำาให้เปน็เหมอืนเปน็เพ่ือนกันมากกว่าคูแ่ขง่	มาทำากิจกรรม

ร่วมกัน	ทำาให้เราสนุกท่ีจะทำางาน	ไม่กดดัน	ไม่เครียด	ได้รู้จัก

เพื่อนเยอะขึ้นมากค่ะ”

	 “ยอมรับครับว่า	 ตอนแรกที่เข้าโครงการเพราะ 

เงิน	 50,000	บาทเป็นปัจจัยหลัก	 (หัวเราะ)”	 บอยกล่าว 

กล้ัวหัวเราะ	“แต่พอมาเข้าโครงการฯ	แล้วก็พบว่าเงินแค่น้ัน

เทียบไม่ได้เลยกับประสบการณ์ที่ได้มา”		
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เข้าถึงผู้ ใช้ หัวใจของการพัฒนา
	 อีกหนึง่ประเดน็ทีบ่อยและภาไดร้บัจากการเขา้รว่ม

โครงการคือ	การปรับรูปแบบการทำางาน	ด้วยการให้ความ

สำาคัญกับการลงไปหาข้อมูลจากผู้ใช้งานจริง	 ดังท่ีบอย 

กล่าวไว้ว่า

	 “เราต้องไปหาข้อมูลเรื่องท่ีเราจะทำาครับ	 ว่าส่ิงท่ี

เราจะทำาจะไปรองรับใคร	 จำานวนผู้ใช้งานมีก่ีคนท่ีเขา

ต้องการใช้งานจริงๆ	และถ้าจะทำาเกี่ยวกับคนพิการจริงๆ	

คณะกรรมการก็แนะนำาให้ไปหาคนพิการจริงๆ	ที่สถาบัน

หรือสมาคมต่างๆ	 เพ่ือไปสอบถามข้อมูลว่าเขามีปัญหา

อะไร	 เขามีปัญหาแบบนี้จริงหรือเปล่า	 และเขาต้องการ 

แบบน้ีไหม	 ถ้าเอาแบบน้ีไปใช้จริงเขาจะใช้ได้สะดวกขึ้น

หรือเปล่า	ซึ่งก่อนหน้านั้นเราไม่เคยคิดจะไปถามเลย”

	 ด้วยเหตุนี้	 บอยและภาจึงได้ลงไปทำางานร่วมกับ 

ผู้ใช้จริง	 โดยนำาแอปพลิเคชันไปทดลองใช้กับผู้พิการ 

ทางสายตา	ที่โรงเรียนศึกษาคนตาบอด	จ.ขอนแก่น	และ

ก็ได้เสียงสะท้อนที่มีคุณค่ากลับมา

ถ้าทำาผลงานเพื่อไปสู่ผู้ ใช้ เราต้องไปคลุกคลีกับผู้ ใช้ค่ะ
ต้องไปสอบถาม หา requirement เยอะๆ  

ลงไปคุยกับผู้ ใช้คนแรกไม่พอ คนที่สองไม่พอ  
คนที่สามก็ไม่พอ อย่างน้อยๆ ต้อง 20-30 คน  

กระบวนการมันเยอะกว่ามาก กว่าจะถึงมือผู้ ใช้จริงๆ

	 “การท่ีแอปพลเิคชนัทำางานด้วยเสยีง	ทำาให้ในกรณี

ท่ีมเีสียงภายนอกรบกวนมากๆ	จะใชไ้มไ่ดเ้ลยครบั	แคเ่ดนิ

ออกไปถนน	จะสั่งงาน	จะค้นหารายชื่อก็แทบจะไม่ได้เลย	

เราก็เลยแก้ไข	และทำาระบบการสัมผัสหน้าจอเพ่ิมเข้าไป	

เป็น	 2	ทางเลือกให้เขา	บวกกับการใส่โหมดค้นหารายชื่อ 

ที่ได้รับคำาแนะนำาจากคณะกรรมการ	 ก็ทำาให้ผลงานลงตัว

มากขึ้น	 สามารถใช้งานในสถานท่ีท่ีมีเสียงรบกวนได้ใน

ระดับหนึ่ง	แต่ถ้าในที่ที่เสียงดังมากๆ	ก็ยังเป็นข้อจำากัดอยู่

ครับ”	บอยกล่าว

	 ด้วยกระบวนการทำางานที่ต้องลงไปหาข้อมูลจาก

ผู้ใช้จริงนี้เอง	ที่ทำาให้ทั้งสองได้บทเรียนสำาคัญ	นั่นคือ

	 “ถ้าทำาผลงานเพ่ือไปสู่ผู้ใช้	 เราต้องไปคลุกคลีกับ 

ผู้ใช้ค่ะ	 ต้องไปสอบถาม	 หา	 requirement	 เยอะๆ	 ซึ่ง 

มันต่างจากการทำางานส่งประกวด	 ถ้าประกวดเราก็แค่ไป

ศึกษาในอินเทอร์เน็ต	 น่ังหน้าจอคอมฯ	มีเทคโนโลยีอะไร

ใหม่ๆ	 เข้ามา	 เราก็เลือกมาพัฒนา	หรือศึกษาคู่แข่ง	 ว่า 

ปีท่ีแล้วเขาทำาอะไรเจ๋งๆ	บ้าง	ปีน้ีเราก็ทำาให้ดีกว่า	แล้วก็ 

ไปประกวด	ผ่านรอบแรก	รอบสอง	รอบสาม	จบ!	แต่การ

ทำางานกับผู้ใช้	 ลงไปคุยกับผู้ใช้คนแรกไม่พอ	 คนท่ีสอง 

ไม่พอ	 คนท่ีสามก็ไม่พอ	 อย่างน้อยๆ	 ต้อง	 20-30	 คน	

กระบวนการมันเยอะกว่ามาก	กว่าจะถึงมือผู้ใช้จริงๆ	ค่ะ”	

ภากล่าว	ก่อนที่บอยจะเสริมต่อว่า

	 “คือมันต้องทำาเยอะมากครับ	 ต้องไปคลุกคลีกับ 

ผู้ใช้จริงๆ	เอาผลงานไปให้เขาใช้	ถ้าเขาไม่ถูกใจ	เราก็ต้อง

ปรับเปลี่ยนตามที่เขาต้องการ”
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โลกสว่างไสวด้วยแรงสนับสนุน
	 บนหนทางของการพัฒนา	 การทำางานเพียง 

คนเดยีวอาจไมใ่ชเ่รือ่งท่ีเปน็ไปไมไ่ด	้เพียงแต่อาจเสียเวลา

เสียกำาลังกายและความคิดมากเกินกว่าท่ีควรจะเป็น	 

และในบางครั้งท่ีสมองตีบตันเพราะอ่อนล้า	 สุ่มเสี่ยงท่ีจะ

ล้มเลิกไปกลางคันได้ง่ายๆ

	 ดงันัน้	ย่อมดกีว่าถ้าจะมแีรงสนบัสนนุมารว่มดว้ย

ช่วยกัน	 ชี้ให้เห็นหรือช่วยเปิดช่องทางแห่งแสงสว่างเพ่ือ 

ก้าวเดินไปร่วมด้วยช่วยกันเพ่ือให้งานถูกพัฒนาไปใน

แนวทางที่เหมาะสม	ในระยะเวลาที่เหมาะควร	เหมือนเช่น

บอยกับภา	ที่ต่างสนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันมา

ตลอดเส้นทางของการทำางานชิ้นนี้

	 “การทำางานเป็นทีมไมว่่าจะในสว่นของการพัฒนา

แอปพลเิคชนั	งานเอกสาร	หรอืหาขอ้มลู	ถ้าทำาเองคนเดยีว

ระยะเวลาแค่นี้คงไม่พอแน่ค่ะแต่มันสามารถทำาพร้อมกัน

ได้ถ้ามีทีม	และแบ่งหน้าที่ที่เหมาะสมให้กัน	และที่สำาคัญ

ก็คอื	ความเขา้ใจกันในการทำางาน	อย่างเราทำางานดว้ยกัน	

มีอะไรก็คุยกัน	 ติดตรงไหนก็บอกกัน	 ไม่เคยทะเลาะกัน”	 

ภาเล่าถึงแรงสนับสนุนในแง่ของทีมเวิร์ก	 ก่อนท่ีบอยจะ

ตอนนี้โครงการต่อกล้าฯ ก็เป็นบันไดอีกขั้นหนึ่ง  
จากคนที่ไม่ได้เขียนโปรแกรมเก่งอะไรเลย  

ศึกษาเองมาเรื่อยๆ มาถึงขั้นนี้ก็ภูมิใจมากแล้วครับ

เสริมเพ่ิมเติมในส่วนของแรงสนับสนุนจากอาจารย์และ

มหาวิทยาลัย	

	 “อาจารย์สนับสนุนทุกอย่างครับ	 ท้ังเป็นที่ปรึกษา	

คอยกระตุ้น	ดูความคืบหน้าของโครงการว่าไปถึงไหนแล้ว	

แล้วอาจารย์ก็ชวนเราไปอบรมให้น้องๆ	ด้วย”

	 “ที่มหาวิทยาลัยมีโครงการ	 NSC	Camp	 ตอน 

ปิดเทอมใหญ่ช่วงซัมเมอร์ค่ะ	 ทุกวันศุกร์อาจารย์จะ 

รวมคลาส	NSC	Camp	ให้เรามาแสดงความคืบหน้าของ

งานทีจ่ะไปประกวด	ก็เปน็การตดิตามงานและแลกเปลีย่น

ระหว่างเพ่ือนคนทำางานด้วยกันไปในตัว”	 ภาเสริมด้วย 

รอยยิ้ม

	 แต่เหนืออื่นใด	 นอกจากแรงสนับสนุนจาก

ภายนอกแล้ว	สิ่งสำาคัญที่สุดคือ	การสนับสนุนและกระตุ้น

ตัวเอง

	 “สิ่งที่จะแนะนำาให้น้องๆ	ที่สนใจก็คือ	การทำางาน

แบบนี้ต้องเป็นคนที่กระตุ้นตัวเองได้ครับ	ถ้ากระตุ้นตัวเอง

ไม่ได้	 เราจะรอให้คนอื่นมากระตุ้นหรือ	บางทีอีก	 2-3	 วัน 

จะต้องส่งงานแล้วก็ต้องกระตุ้น	 ไม่อย่างน้ันจะทำาไม่ทัน	

ต้องมีความอดทน	ความพยายาม	ต้องศึกษาในเรื่องไอที

เยอะๆ	 เพราะทุกวันน้ีแวดวงไอทีไปเร็วมาก	 ถ้าเราตาม

ไม่ทัน	เราก็จะหยุดอยู่กับที่”	บอยให้แง่คิด

	 ถึงท่ีสุดแล้ว	 ด้วยแรงสนับสนุนทั้งจากภายนอก

และภายในเหล่าน้ีเอง	 ที่ช่วยผลักดันให้บอย	 ภา	 และ 

ผลงาน	Easy	Phone	for	Blind	เดินทางมาถึงจุดที่เกินกว่า

ที่ตั้งใจไว้
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	 “ตอนนี้ก็ถือว่าประสบความสำาเร็จในระดับหน่ึง

ครับ	ตอนแรกท่ีต้ังใจไว้คือ	 ทำาโปรเจกต์ให้เสร็จเพราะว่า

เป็นโปรเจกต์จบ	 แล้วเราก็ตั้งใจจะเข้าโครงการ	 NSC	 

ทำาให้เสร็จ	 และเข้ารอบไปแข่งระดับประเทศ	 ก็สำาเร็จ 

ไปแล้ว	 ตอนนี้โครงการต่อกล้าฯ	 ก็เป็นบันไดอีกขั้นหน่ึง	 

จากคนที่ไม่ได้เขียนโปรแกรมเก่งอะไรเลย	 ศึกษาเอง 

มาเรื่อยๆ	มาถึงขั้นนี้ก็ภูมิใจมากแล้วครับ”	บอยกล่าวด้วย

น้ำ�เสียงภาคภูมิใจ

ก้าวต่อไปเพื่อสิ่งที่ดีที่สุด
	 ถึงวันนี้ผลงาน	Easy	Phone	for	Blind	ได้เดินทาง

มาไกลจากจุดเริ่มต้นมากนัก	ผ่านการปรับเปลี่ยนพัฒนา

ระบบ	 เปลี่ยนชื่อเสียงเรียงนามใหม่เป็น	 Voice	 Search	

Contact	เพื่อให้สอดรับกับกลุ่มเป้าหมายใหม่มากขึ้น

	 “ตอนนี้เราเจาะจงไปท่ีกลุ่มผู้ท่ีมีปัญหาทางด้าน

สายตาเป็นหลักครับ	 เพราะคณะกรรมการแนะนำาว่า	 

กลุ่มเป้าหมายอาจมีมากกว่าผู้พิการทางสายตา	 แต่

ครอบคลุมไปถึงผู้ที่มีปัญหาทางสายตา	 เพราะฉะน้ัน 

กลุ่มเป้าหมายของเราจะเป็นใครก็ได้ครับ	 ไม่ว่าจะเป็น 

คนสายตาสั้น	 สายตายาว	 ผู้สูงอายุ	 คุณตา	 คุณยาย”	 

บอยอธิบายแนวทาง

	 ก้าวต่อไปหลังจากพัฒนาเสร็จแล้ว	ก็ถึงเวลาที่จะ

นำาแอปพลิเคชันไปทดสอบกับกลุ่มผู้ใช้งานจริงต่อไป

	 “ถ้าถามถึงความสำาเรจ็จรงิๆ	ก็คอื	การปลอ่ยแอป-

พลิเคชันไปสู่ผู้ใช้งานจริงๆ	 ครับ	 แต่ก็คงมีอีกหลายด่าน 

ที่จะต้องฝ่าฟันไปให้ถึงจุดนั้น	เช่น	การนำาระบบไปทดลอง

ใช้ก่อน	 ซึ่งอาจจะเป็นไปในรูปของการลงใน	Play	 Store	 

ให้คนเข้ามาสะท้อนความเห็นจริงๆ	 กับอีกช่องทางคือ	 

คณะกรรมการแนะนำาให้นำาไปใช้ท่ีสมาคมหรือโรงเรียน 

ของผู้พิการทางสายตา	อาจจะไมใ่ชใ่นรปูของการเสนอขาย

กับผูใ้ช	้แตเ่สนอขายกับผูท่ี้สนับสนุน	เชน่	สมาคม	โรงเรยีน	

หรือองค์กรทางสังคมต่างๆ”	 บอยจบการสนทนาด้วย 

รอยยิ้ม

	 ที่กล่าวไปคงเป็นเรื่องของอนาคตท่ียังไม่มีอะไร

แน่นอน	เช่นเดียวกับอนาคตของทั้งบอยและภา	ที่ต่างก็
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วางแผนในชีวิตไว้แตกต่างกัน

	 แต่อย่างไรก็ตาม	 สิ่งหน่ึงท่ีแน่นอน	 ก็คือ	 Voice	

Search	Contact	 จะถูกพัฒนาต่อไปอย่างต่อเน่ือง	 ด้วย

ความต้ังใจของท้ังบอยและภา	 ที่ต่างต้องการให้แอป- 

พลิเคชันน้ีสำาเร็จสมบูรณ์	 ใช้งานได้จริง	 เผยแพร่ออกไปสู่

สาธารณะ	และผู้ใช้ในสังคมสืบต่อไป

	 ด้วยความคิดสร้างสรรค์และความตั้งใจจริงของ	 2	 หนุ่มสาว 

จากดนิแดนท่ีราบสงู	เชือ่วา่อกีไมน่าน	ผูม้ปีญัหาทางสายตาในสงัคมไทย	 

คงมีโอกาสได้ผลโฉมและใช้งานแอปพลิเคชัน	Voice	Search	Contact	

แอปพลิเคชันที่จะช่วยอำานวยความสะดวกและคืนสิทธิในการใช้อุปกรณ์

สื่อสารให้แก่พวกเขาได้ในที่สุด

	 ในโลกของการพัฒนา	 น่ันถือเป็นหมุดหมายหน่ึงท่ีมีคุณค่า	 

น่าสนใจ	และมีประโยชน์อย่างย่ิงต่อสังคม	และเมื่อถึงวันน้ัน	 โลกของ 

ผู้มีปัญหาด้านสายตา	 ย่อมหมุนเข้าหาด้านท่ีสดใสและสวยงามข้ึนอย่าง

แน่นอน


